



ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดว่า กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างทุกกรณี ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษาฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลกรณีการย้าย การโอน หรือการเลื่อน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ราย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จัดทำเอกสารผลงานตามที่ระบุไว้ในประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก กรณีวันครบกำหนดจัดส่งผลงานเป็นวันหยุดราชการ ให้ดำเนินการจัดส่งผลงานในวันทำการวันแรก หากพ้นกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานและผู้ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินผลงาน ทั้งนี้ ในการประเมินบุคคล หากได้ตรวจสอบ หรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้าราชการผู้ขอประเมินผู้ใดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน พร้อมกับพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณีต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ทักท้วงมีเจตนากลั่นแกล้งหรือมีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผู้ทักท้วงต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
 แนบท้ายประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน ที่ตนเองปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน และสัดส่วนที่ปฏิบัติ
๑	นางจิราภรณ์ บุราคร	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นักวิทยาศาสตร์) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๔ โครงการวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิจัยและพัฒนา (นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ) ตำแหน่งเลขที่ ๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ผลงาน เรื่องที่ ๑ การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ อาหารด้วยการวิจัยและนวัตกรรม เรื่องที่ ๒ การวิจัยตรวจหาอัตลักษณ์ ทางประสาทสัมผัสของอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าพืชอาหารของประเทศ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีอาหารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๕	นายปรานต์ ปิ่นทอง ร้อยละ ๕ นางสาวมนทกานต์ เอี่ยมแก้ว ร้อยละ ๕ นายยุทธภูมิ สัมพันธรักษ์ ร้อยละ ๕ นางสาวกนกกาญจน์ ปานจันทร์ ร้อยละ ๕ นางสาวมนทกานต์ เอี่ยมแก้ว ร้อยละ ๕

มจร

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน ที่ตนเองปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน และสัดส่วนที่ปฏิบัติ
๒	นายกนิษฐ์ ตะปะสา	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโครงการ ฟิสิกส์และวิศวกรรม (นักวิทยาศาสตร์) ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๖ โครงการฟิสิกส์ และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิเคราะห์ทดสอบ (นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ) ตำแหน่งเลขที่ ๕ กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ผลงาน เรื่องที่ ๑ การพัฒนาชุดป้องกันและการพัฒนา ศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบชุดป้องกัน การติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสากล เรื่องที่ ๒ การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ ป้องกันทางเดินหายใจจ่ายอากาศบริสุทธิ์แบบหมวก คลุมศีรษะ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการ เพื่อวิจัยพัฒนาวัสดุและทดสอบประสิทธิภาพ วัสดุชีวการแพทย์	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๗๐	นายเอกรัฐ มีชูวาศ ร้อยละ ๓๐
๓	นางสาวอัมรินทร์นิชา โตกิจกล้าธวัฒน์	ผู้อำนวยการ กองมาตรฐานการวิจัย และสถาบันพัฒนาการ ดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๑ กองมาตรฐานการวิจัย และสถาบันพัฒนาการ ดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	ที่ปรึกษาด้านระบบวิจัย (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนทรงคุณวุฒิ) ตำแหน่งเลขที่ ๔ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	ผลงาน เรื่องที่ ๑ การวิเคราะห์สถานภาพการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เรื่องที่ ๒ การวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในรูปแบบ Peer Evaluation ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง แนวทางการพัฒนานักวิจัยของประเทศ : ด้าน จริยธรรมการวิจัย	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	